

ข่าวประจำวัน ที่ 8 มิถุนายน 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	รายนายก อบต. หนองหงส์ กับพวก เรียกสินบนก่อสร้างอาคารโรงงาน 8 หมื่นบาท	4
2	สยามรัฐออนไลน์	นายก ทต.หัวทะเล วาดฝันโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัว เตรียมยกฐานะเป็น ทม.	6
3	สยามรัฐออนไลน์	"วิปรัฐบาล" สั่งลุยผ่าน พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน 9 มิ.ย.นี้ ไม่สนฝ่ายค้าน โหมโรงประกาศคว่ำ	8
4	INN ออนไลน์	ก้าวไกลเตรียม ส.ส. 11 คนชำแหละ พ.ร.ก. เงินกู้	9
5	สยามรัฐออนไลน์	"วิชณู" พักหน้าเชื่อ สภากก พรก. กู้เงิน 5 แสนล้านผ่าน ด้าน ครม. จ่อเยียวยา พง. ราชการได้รับผลกระทบโควิด	10
6	ข่าวสดออนไลน์	'อนุชา' มั่นใจ กก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านฉลุยไม่มีปัญหา กับพรรคร่วมแน่	11
7	สยามรัฐออนไลน์	"วิรัช" ปิดข่าวจัดงบลับให้ผู้มีอำนาจ มั่นใจกรมควบคุมโรค ลุ้นได้งบเพิ่มสู้โควิด	13
8	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ไม่พบความผิดปกติในงบลับ	14
9	สำนักข่าวไทยออนไลน์	"วิชณู" ไม่ตอบ ฝ่ายค้านขึงใจตั้งงบฯ ลับ แจง พ.ร.ก. กู้เงิน	15
10	สยามรัฐออนไลน์	"เรืองไกร" ยื่น "ปธ. ชวน" เตือน "ส.ส." ตัดงบตามใจชอบ ระวังฝ่า ม.144	16
11	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ไพบูลย์' คาดพิจารณา 'ร่างแก้รัฐธรรมนูญ' 22 - 23 มิถุนายน นี้	17
12	คมชัดลึกออนไลน์	"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารพรรค 18 ก.ค. 64	18
13	มติชนออนไลน์	พรรคพลัง เคาะจัดประชุมใหญ่ 18 ก.ค. อุดชื่อหัวหน้าพรรค พร้อมเชิญ 'อดีตขุนคลัง' ปาฐกถาด้าน ศก.	21
14	ไทยโพสต์ออนไลน์	'หน้อย' เขย่าเพื่อไทย ! นำทัพไทยสร้างไทย ประกาศแต่โกโก้ ส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 350 เขต	22

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
15	มติชนออนไลน์	ไทยสร้างไทย ตั้ง 'คุณหญิงหน่อย' ประธานพรรค ลุยตั้ง 8 สาขา พร้อมผู้เลือกตั้ง 350 เขต	24
16	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ไทยสร้างไทย' มีมติตั้ง 'หญิงหน่อย' นั่งประธานพรรค พร้อมส่งเลือกตั้ง 350 เขต	26
17	มติชนออนไลน์	'ณัฐพล' ชี้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ ต้องส่งรายละเอียดมาให้ ศบค. ดูก่อน - ทำตามมาตรการ สธ.	28
18	แนวหน้าออนไลน์	'อนุชา' ยันไม่เคยได้ยิน 'บิ๊กป้อม' พูดประชุมพรรค 20 มิ.ย. นี้ เปรยไม่มีเรื่องปรับพันเลขาฯ พปชร.	29
19	MGR ออนไลน์	กล้าทางหลักฐาน ส.ส. พรรคใหญ่ รับลงทะเบียนผ่านไลน์ ส่อล็อก โควตาวัดขึ้นเข้าข่ายหาเสียง	30

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	กตีกาที่คุมอยู่	31
2	คมชัดลึกออนไลน์	กรุงเทพฯร้อน "อู๊ดต้า" ออนไลน์เจอทีมหลานแก้ว	32
3	มติชนออนไลน์	การเมือง เข้มขัน 'ภูมิไฉไทย' ในบท 'ราชสีห์' ต่อ 'งบประมาณ'	34
4	คมชัดลึกออนไลน์	ราก "รองฯ ตู๋" ค่ายถาวรฟาร์ม 40 ปี ปากน้ำโพ	36
5	มติชนสุดสัปดาห์ ออนไลน์	มนต์รัก หนองผัก 'ขยะแขยง'	38
6	ข่าวสดออนไลน์	พูดอย่าง โหวตอีกอย่าง	41
7	ข่าวสดออนไลน์	สัมพันธ์ การเมือง ระหว่าง ประยุทธ์ อนุทิน เหมือนแก้วที่ร้าย	42
8	สยามรัฐออนไลน์	คิกออฟ "ฉีดวัคซีน" คิกออฟ "การเมือง" !	43
9	มติชนออนไลน์	เพื่อไทย เปิดแผล งบราชการลับ ขี้ กล่องดวงใจ 'ความมั่นคง'	45
10	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	"ซัชชาดี" เว้นระยะ (ไม่ห่าง) เพื่อไทย เร่งแต้ม ทิ้งห่าง "จักรทิพย์"	46
11	มติชนสุดสัปดาห์ ออนไลน์	E-DUANG : ปฏิมา เพื่อไทย ปรับ LOOK ความเป็นจริง ปลั่งประชารัฐ	48

ข่าวอ้างอิง

MATCHON ONLINE

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 10:44 น.

รายนายก อบต.หนองหงส์ กับพวก เรียกสินบนก่อสร้างอาคารโรงงาน 8 หมื่นบาท



จับกุม นายก อบต. หนองหงส์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ผบก.ปปป.) พร้อม พ.ต.อ.ศราวุธ ศรีสุขศิริพันธ์ ผกก.2 บก.ปปป., พ.ต.อ.พงษ์ เยี่ยมสกุล ผกก.3 บก.ปปป.นำกำลังจับกุมนายพยน เจริญสุข อายุ 67 ปี และนายบุญมี พุทธประเสริฐสน อายุ 51 ปี ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานร่วมกัน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ,เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด,เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ” พร้อมของกลางเงินสด 80,000 บาท เอกสารหนังสือ อบต.หนองหงส์ สำหรับแจ้งผู้ขออนุญาต,ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม,ใบรับแจ้งขอก่อสร้าง,แบบก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงงานของบริษัท ไทยยูวอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และแบบก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงงานชั้นเดียวของบริษัท ไทยยูวอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ที่นายพยน และนายบุญมี ได้เห็นชอบออกให้กับผู้เสียหาย

พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ กล่าวว่าสำหรับการจับกุมครั้งนี้ มีผู้เสียหาย มาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ กก.2 บก.ปปป.ว่าเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ถูกนายพยน เจริญสุข นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี คือ เรียกทรัพย์สินเป็นเงิน 100,000 บาท จากผู้เสียหาย เพื่อแลกกับการที่ อบต.หนองหงส์ จะออกหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างให้กับผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายได้รับการว่าจ้าง จาก บริษัท ไทยยูวอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ในการก่อสร้างตัดแปลงอาคารโรงงาน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หากไม่ได้รับหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสียหายก็ไม่สามารถก่อสร้างตัดแปลงอาคารได้

ต่อมา ผู้เสียหายได้โทรศัพท์ไปคุยกับ นายพยน และ นายบุญมี ซึ่งเป็น ผอ.กองช่าง อบต.หนองหงส์ ว่าตนได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่นายพยน กับพวก ยืนยันที่จะให้ผู้เสียหายนำเงินมามอบให้ แต่ลดเหลือ 80,000 บาท ซึ่งนายพยน กับพวกอ้างว่าคนอื่นที่มาขออนุญาตก่อสร้างลักษณะนี้ ก็ต้องเสียเงินแบบนี้ทุกคน

ผู้เสียหายจึงนำหลักฐานเป็นเสียงการสนทนาที่มีการเรียกรับทรัพย์สินดังกล่าว พร้อมหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแจ้งความให้ตำรวจเอาผิด กระทั่งชุดปฏิบัติการ นัดหมายกับผู้เสียหาย วางแผนในการเข้าจับกุม ก่อนลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณสำนักงาน อบต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี จากนั้นจึงให้ผู้เสียหายนำเงินสด 80,000 บาท บรรจุใส่ไว้ในซองจดหมายสีน้ำตาลที่ลงลายมือชื่อของผู้เสียหายไว้ภายในซองเพื่อเป็นตัวพรางตา แล้วติดต่อส่งมอบเงินให้นายพยนต์ โดยนายพยนต์ ให้นำเงินไปมอบกับนายบุญมี เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ พบการกระทำผิดชัดเจน จึงเข้าจับกุมทั้งคู่ส่งดำเนินคดี

ด้าน พ.ต.อ.ศราวุธ กล่าวว่าภายหลังจับกุมนายพยนต์กับพวกและสอบสวนปากคำเบื้องต้นให้การปฏิเสธ ก่อนยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในวงเงินคนละ 400,000 บาท

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2764792

7 มิถุนายน 2564 17:48 น.

นายก ทต.หัวทะเล วาดผังโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวเตรียมยกฐานะเป็น ทม.



เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตำรวจโทวิโรจน์ มณฑียรทอง ประธานสภา ทต.หัวทะเล จัดการประชุมสามัญสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ซึ่งมีระเบียบวาระสำคัญนายเอกภพ โทมรงค์ดี นายก ทต.หัวทะเล แถลงนโยบายในการบริหารงาน โดยมี นายวัชรพล โทมรงค์ดี ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ขปน.) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ผู้นำชุมชนและชาว ต.หัวทะเล มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น

นายเอกภพ นายก ทต.หัวทะเล เปิดเผยว่า หลักสำคัญเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาพร้อมกำหนดทิศทาง การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนา ต.หัวทะเล ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมามีต้องเผชิญกับภาวะการเมืองระดับชาติที่มีความผันผวน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ภาคธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการ ประชาชนว่างงานจำนวนมาก รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดลง การบริหารต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนงานที่ดี การประสาน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและครอบคลุมต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยมีนโยบายการพัฒนา 7 ด้าน 1.นโยบายด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2.การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและสวัสดิการและอุปถัมภ์ต่าง ๆ 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5.นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 6.นโยบายด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

ทั้งนี้ ต.หัวทะเล มีขนาดพื้นที่ 15.59 ตารางกิโลเมตร ลักษณะกายภาพถือเป็นเขตชานเมืองโคราชทำให้มีการขยายตัวในทุกๆ ด้าน นโยบายเร่งด่วนคือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมรองรับและเชื่อมโยงต่อการขยายตัวของเมืองจึงมีความสำคัญมาก ปัญหาเร่งด่วนคือการบริหารจัดการน้ำที่ไหลผ่านในพื้นที่รองรับและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก การแก้ไขปัญหาจราจรที่สอดคล้องไม่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน การพัฒนาตลาดน้ำถนนคนเดินและสวนสาธารณะบึงหัวทะเลให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้ การแข่งขันกีฬา แหล่งเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหัวทะเลในอนาคต

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/250932>

7 มิถุนายน 2564 14:00 น.

"วิปรัฐบาล" สั่งลุยผ่าน พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน 9 มิ.ย.นี้ ไม่สนฝ่ายค้านโหมโรงประกาศคว่ำ



เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า วันนี้จะมีประชุมวิปรัฐบาลเกี่ยวกับการพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ โดยเราจะมีมติเตรียมความพร้อม ส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะมีผู้อภิปราย 12 คน และส.ส.รัฐบาลรวม 25 คน โดยจะให้เวลาฝ่ายละ 9 ชั่วโมง เชื่อว่า ฝ่ายค้านคงจะใช้เวลาครบ ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะใช้เวลาครบ 9 ชั่วโมงหรือไม่ ขอรอดูสถานการณ์ก่อน ถ้าเป็นไปได้คาดว่าจะจบภายในหนึ่งวัน แต่ถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ลดผู้อภิปรายอาจจะใช้เวลา 2 วัน

เมื่อถามว่าฝ่ายค้านประกาศจะไม่ให้พ.ร.ก.ดังกล่าวผ่านสภา นายวิรัช กล่าวว่า ฝ่ายค้านก็พูดเหมือนตอนพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่บอกว่าจะไม่ให้ผ่าน แต่เราก็ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม การประชุมวิปรัฐบาลในครั้งนี้น่าจะมีมติว่าต้องผ่านพ.ร.ก.ฉบับนี้ แม้ว่าการอภิปรายจะเป็นแบบราชสีห์ แต่การโหวตต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/250818>

08 มิถุนายน 2021 - 07:46

ก้าวไกลเตรียม ส.ส.11 คนชำแหละ พ.ร.ก. เงินกู้



ก้าวไกล เตรียมส.ส. 11 คน ชำแหละ พ.ร.ก.เงินกู้ ย้ำไม่เห็นด้วยในการกู้เงินเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้เงินซึ่งที่ผ่านมามีปัญหา

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมความพร้อมของพระก้าวไกลในการประชุม พระราชกำหนด(พ.ร.ก.) เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ว่า พรรคก้าวไกลได้เตรียมการวางแผนเรื่องการอภิปรายเรื่องการเสนอแนะผ่านไปยังตัวคณะรัฐมนตรี ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมพรรคเพื่อซักซ้อม การอภิปรายรวมถึงหามติพรรคว่าจะโหวตในทิศทางใด ซึ่งผู้ที่จะอภิปรายในนามพรรคก้าวไกลคาดว่าจะไม่เกิน 11 คน

เบื้องต้น ที่ได้มีการหารือกันพรรคก้าวไกลจะไม่รับ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ที่ไม่รับไม่ได้คัดค้านในเรื่องการกู้เงิน เพราะเชื่อว่าการกู้เงินเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่สิ่งที่คัดค้านคือไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้เงินซึ่งที่ผ่านมามีปัญหา

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_120016/

8 มิถุนายน 2564 09:30 น.

"วิษณุ" พยักหน้าเชื่อ สภากฎ พรก.กู้เงิน 5 แสนล้านผ่าน ด้าน ครม. จ่อเยียวยา พนง. ราชการได้รับผลกระทบ โควิด



เมื่อเวลา 08.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่เสนอให้ครม. พิจารณาข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวันเดียวกันว่า ตนยังไม่เห็นในวาระ ส่วนจะเสนอในวาระจรหรือไม่ นั้นยังไม่ทราบ

เมื่อถามถึงการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ของสภาในวันที่ 9 มิ.ย. คิดว่าไม่น่ามีปัญหาติดขัดอะไรใช่ไหม นายวิษณุ ไม่ได้กล่าวอะไรเพียงแค่พยักหน้า

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/251030>

'อนุชา' มั่นใจ ถก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านฉลุยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพรรคร่วมแน่



“อนุชา” มั่นใจ ถกพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านฉลุยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพรรคร่วมแน่ ปิดไม่เคยได้ยิน “บิ๊กป้อม” พูดประชุมพรรค 20 มิ.ย. ยังไม่มีเรื่องปรับพันเลขาพปชร.

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 8 มิ.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ในสภาวันที่ 9 มิ.ย. ว่า คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร ส.ส.ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลคงเล็งเห็นความสำคัญในความจำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงิน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ที่จำเป็นต้องเตรียมงบประมาณมาดำเนินการช่วงวิกฤตนี้ ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรในการพิจารณา

เมื่อถามว่าความเข้าใจในเรื่องการจัดสรรงบประมาณระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทยไม่น่าจะเกิดปัญหาขึ้นอีกใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวปฏิเสธว่า ไม่มี ที่ผ่านมามีหลายคนมองว่ามีปัญหาเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของสมาชิกบางคน ไม่ว่าจะเห็นพรรคไหนก็ตาม ซึ่งเราต้องถือว่าทุกพรรคมีเอกสิทธิ์ในความคิดของตัวเอง แต่ถึงเวลาที่ต้องคิดเพื่อส่วนรวมก็ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งได้ ความแตกต่างทางความคิดของนักการเมืองในลักษณะปัจเจกบุคคลอาจมีได้ เป็นปกติธรรมดา

เมื่อถามว่าที่มีการพิพากษาวิจารณ์กรอบการใช้งบประมาณที่กว้างเกินไป กล่าวขำรอยพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านๆก่อนหน้านี้ นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกเรื่อง รวมไปถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านๆที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกข้อ มั่นใจว่าจะไม่เป็นประเด็นปัญหา

เมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐเตรียมจัดประชุมใหญ่วันที่ 20 มิ.ย. ที่ขอนแก่น นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบ กก.บห.พรรคยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้

เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรคเมื่อมีข่าวออกมาเช่นนี้ ท่านยังไม่ทราบอีกหรือ นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่มีการแจ้งเข้ามา ส่วนการประชุมพรรควันเดียวกันนี้จะแจ้งในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ เพราะไม่เคยคุยกันก่อน และยังไม่เคยพูดคุยกันเป็นการภายใน อีกทั้งยังไม่เห็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.พูดว่า กระทบอะไร

เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค มองว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมที่จะจัดประชุมใหญ่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า “เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ก็ต้องไปว่ากัน และยังเป็นประเด็นส่วนตัวของผมยังไม่อยากไปแสดงความคิดเห็น ผมให้เกียรติทุกคนที่ทำงานในพรรค และให้เกียรติกับกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคที่ท่านต้องดูแลและปกครองพรรค ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องของส่วนรวม”

เมื่อถามย้ำว่า ที่บอกว่าเป็นประเด็นส่วนตัว หมายความว่า จะปรับตำแหน่งเลขา ตามที่มีข่าวออกมาใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวปฏิเสธว่าไม่ใช่ เพียงแต่เห็นว่า มีประเด็นนี้ในสื่อ ซึ่งตนยังไม่ทราบว่ามีมาจากไหน แต่ยืนยันอีกครั้งว่า ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เคยได้ยิน

เมื่อถามว่า จะพูดคุยเรื่องนี้กับหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ก็ไม่เห็นท่านว่าอย่างไร และท่านก็ยังไม่ได้อะไรในเรื่องนี้ และหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เอ่ยให้คนในคณะรัฐมนตรีรับทราบจึงสรุปว่ายังไม่มีการเปิดเผย

เมื่อถามย้ำว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ยังมั่นใจในตำแหน่งเลขาธิการพรรคใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างที่ทุกคนรู้จักตนมา ตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6441132

7 มิถุนายน 2564 13:54 น.

“วิรัช” ปิดข่าวจัดงบลับให้ผู้มีอำนาจ มั่นใจกรมควบคุมโรคสั่งได้งบเพิ่มสู้โควิด



เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่รัฐสภา บริเวณหน้าห้องงบประมาณ (สพ.) ชั้น4 โชนกลาง นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กล่าวถึงการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ ว่า วันนี้คณะกมธ.จะพิจารณาในส่วนของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเป็นการสนทนารวมประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นภาพรวม ข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และงบประมาณรายจ่าย 4 หน่วยงาน และกระทรวงการคลัง จำนวน 1 หน่วยงาน 1 กองทุน จากนั้นจะเข้าสู่รายละเอียด ซึ่งหน่วยงานแรกๆจะไม่เร่งรีบ จะเปิดโอกาสให้กมธ.ซักถามเต็มที่ ส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบลับนั้น เท่าที่ทราบงบลับไม่ได้มีอยู่ในกระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี เท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในกรมสรรพากร สรรพสามิต ตำรวจ ป.ป.ง. อย่างไรก็ตาม ถ้าฝ่ายค้านเห็นว่ายังมีงบซ่อนอยู่ที่ใด ขอให้ช่วยกันเปิดว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง เรื่องแบบนี้เปิดเผยอยู่แล้ว ทางคณะกมธ.จะพูดคุยกันในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบงบลับ ตามธรรมเนียมจะให้ประธานในที่ประชุมดูว่าใช้อะไรบ้าง แล้วก็ส่งคืน ถือเป็นความลับ เพราะฉะนั้นคนที่จะได้ดูงบลับก็คือคนที่นั่งประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยเห็นเช่นกัน

“งบลับก็คืองบลับไม่ได้ปรับให้เป็นก้านัลแก่ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เพราะงบลับเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพิจารณาทุกปีอยู่แล้ว ส่วนจะเปิดเผยได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งในส่วนของกมธ.เราก็พิจารณาในสัดส่วนของงบประมาณ และยังมีคณะอนุกรรมการเข้าไปดูแลในส่วนตรงนี้อีก แต่ก็ยอมรับว่าคงทำอะไรมากไม่ได้” นายวิรัช กล่าว

เมื่อถามถึงหลายฝ่ายกังวลถึงงบประมาณสุขภาพที่ถูกปรับลดลง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นายวิรัช กล่าวว่า ทางเราอยากทราบถึงการฉีดวัคซีน และถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นการวงลำดับต้นๆในการพิจารณา

เมื่อถามย้ำว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มงบประมาณให้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ นายวิรัช กล่าวสั้นๆว่า “มีความเป็นไปได้ ซึ่งต้องหารือกันก่อน”

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/250815>

07/06/2564 15:11

ไม่พบความผิดปกติในงบลับ



รัฐสภา 7มิ.ย.-“เรื่องไกร” ยันงบลับมีทุกรัฐบาล ตรวจสอบการใช้เงินได้ ยังไม่พบความผิดปกติ ดึงฝ่ายค้านอ่านให้ครบถ้วนก่อนวิจารณ์

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านมองว่าในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ไม่มีรายละเอียดของงบราชการลับ ว่า งบลับมีอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของทุกรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ เพราะในหน่วยงานความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร มีความจำเป็น แต่สามารถตรวจสอบได้ โดยการตรวจสอบจะต้องเป็นลำดับขั้นความลับ เช่น งบสายข่าวค้ายาเสพติด สายข่าวค่านุश्य บางเรื่องไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้

“การใช้งบประมาณมีขั้นตอน มีระเบียบ แต่คนที่ไม่เคยตรวจสอบ อาจจะไม่เข้าใจและให้ข่าวเรื่องนี้ ซึ่งหากตรวจสอบจะเห็นว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมี 10 กว่าหน่วยงานที่มีงบลับ กระทรวงการต่างประเทศก็มี เป็นเรื่องปกติ และเท่าที่ดูปีนี้ยังไม่พบความผิดปกติของงบงบประมาณลับที่ขอมมา แต่อาจจะต้องขอปรับลดงบประมาณได้ หากพบว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเมื่อตัดแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ส่วนอื่นได้ ต้องดูตามคำขอของหน่วยงานราชการ ถ้าอ่านกฎหมายก่อนให้สัมภาษณ์ก็จะดี เพราะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พุดออกไปก็จะเสียหาย ไม่ใช่อยากพุดอะไรก็พุด การพุดนอกกรอบกฎหมายทั้งที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นเรื่องที่น่าอาย” นายเรืองไกร กล่าว.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-711730>

07/06/2564 15:14

“วิษณุ” ไม่ตอบ ฝ่ายค้านขึงใจตั้งงบฯลับ แจง พ.ร.ก.กู้เงิน



ทำเนียบฯ 7 มิ.ย.- “วิษณุ” ไม่ขอตอบ ฝ่ายค้านขึงใจหน่วยงานรัฐตั้งงบฯลับ แจง พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่ม 5 แสนล้าน เป็นหน้าที่ รมว.คลัง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านออกมาระบุว่าหน่วยงานของรัฐบาลตั้งงบประมาณลับจำนวนมาก ว่า ตนไม่ทราบเรื่อง ขอให้ไปถามทางสำนักงบประมาณจะดีกว่า และตนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ ส่วนแต่ละหน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณลับของตัวเองได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ขอตอบ เพราะไม่รู้เรื่อง และไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ ส่วนกรณีที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสงสัยเรื่องนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ก็อ่านอยู่เหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (8 มิ.ย.) ต้องเตรียมความพร้อมก่อนรัฐบาลจะชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มี เป็นเรื่องของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะไปชี้แจง.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-711721>

7 มิถุนายน 2564 11:36 น.

"เรื่องไกร" ยื่น "ปร.ชวน" เตือน "ส.ส." ตัดงบตามใจชอบ ระวังฝ่าม.144



เมื่อวันที่ 7 มิ.ย 64 นายเรื่องไกร ลีจิตวัฒนะ ในฐานะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า ตนเห็นข่าวเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. และ 6 มิ.ย. ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. และหัวหน้าพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการจะปรับลดงบประมาณปี 2565 แล้ว ก็รู้สึกไม่สบายใจ และคงจะต้องเตือนด้วยความหวังดี ตามเนื้อข่าว นายพิธา ตั้งใจทำงานดี โดยจะใช้ฐานะ กมธ.งบประมาณคนหนึ่ง ปรับลดงบประมาณออกจำนวนหนึ่ง และกล่าวด้วยว่า จะนำงบประมาณที่ปรับลดไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้ รายละเอียดปรากฏทั้งในข่าวและในเฟซบุ๊กไปแล้วนั้น การกระทำดังกล่าวของนายพิธานั้น มีสองส่วน ส่วนหนึ่งทำได้ แต่อีกส่วนหนึ่งทำไม่ได้ ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ส่วนที่ทำได้ คือ ส.ส. หรือกรรมการ ทำการปรับลดงบประมาณได้ ยกเว้นเฉพาะบางรายการที่ห้ามไว้ ส่วนที่ทำได้คือ การปรับลดงบประมาณที่มีผลทำให้ ส.ส. หรือ กมธ.มีส่วนในการใช้งบประมาณ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะกระทำมิได้

นายเรื่องไกร กล่าวต่อว่า สิ่งที่นายพิธา คิดและจะทำในส่วนที่สอง คือ อ้างว่าจะนำงบประมาณที่ปรับลดไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้ จึงทำไม่ได้ กรณีนายพิธา ถือเป็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เกิดการกระทำตามมา ประกอบกับ กมธ.งบประมาณ มีทั้ง ส.ส. และคนที่ไม่ใช่ ส.ส. ดังนั้น เพื่อให้เกิดความระมัดระวังมิให้มีการฝ่าฝืนม. 144 ตนจึงเห็นว่าควรนำเรื่องนี้แจ้งประธานชวน เพื่อเตือน ส.ส. ในสภาฯ และอีกทางหนึ่ง ตนก็แจ้งให้ รมต.อาคม แจ้งเตือนในที่ประชุม กมธ.งบประมาณด้วย อย่างไรก็ตาม บ่ายนี้ตนจะยื่นหนังสือให้ประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการแจ้งเตือน ส.ส. ต่อไป

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/250768>

กรุงเทพธุรกิจ

7 มิถุนายน 2564

'ไพบูลย์' คาดพิจารณา 'ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ' 22 - 23 มิถุนายน นี้



'ไพบูลย์' คาดแก้ไขรัฐธรรมนูญ รอบนี้ราบรื่น ไม่เกินสิงหาคม รัฐสภาลงมติวาระสามได้

นายไพบูลย์ นิตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้ยื่นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวต่อกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เตรียมนัดหารือเพื่อนัดประชุมรัฐสภา พิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 คาดว่านายชวน จะนัดหารือในวันที่ 15 มิถุนายน ก่อนจะนัดประชุมร่วมรัฐสภา ในสัปดาห์ถัดไป เบื้องต้นเชื่อว่าจะเป็นวันที่ 22 - 23 มิถุนายนนี้ และการพิจารณาเนื้อหา คือ การรับญัตติ เพื่อตั้งกรรมาธิการพิจารณารายมาตรา โดยไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในรอบที่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก เนื่องจากการแก้ไขรายมาตราไม่มีปัญหาที่ต้องคุยกันก่อนรับหลักการ

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า หากสภาฯ สามารถพิจารณาได้ตามช่วงวันดังกล่าว คาดว่า การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ จะใช้เวลา 1 เดือน ก่อนจะส่งกลับมาให้รัฐสภาพิจารณา ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และนัดประชุมในวาระสอง ช่วงต้นสิงหาคม และเมื่อพิจารณาเสร็จต้องรอเวลา 15 วันก่อนลงมติวาระสาม ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ในปลายเดือนสิงหาคม ส่วนตัวเชื่อว่าการพิจารณารายละเอียดจะเป็นไปด้วยความราบรื่น.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942215>

7 มิถุนายน 2564 - 15:54 น.

"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64



"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 กรกฎาคม ยังอุบชื่อหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคคนใหม่ ทาบเชิญอดีตขุนคลัง ปาฐกถาด้านเศรษฐกิจ พร้อมสรรหาและเปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พรรคพลัง ซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งใหม่ กระแสพรรคมาแรง กำหนดนัดหมายประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก อันเป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 36 ท่าน ซึ่งจากเดิมกำหนดวันประชุมใหญ่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ระบาดระลอกที่ 3 อย่างรุนแรง จนต้องเลื่อนออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด บัดนี้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 เริ่มเบาบางลงและจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก คณะผู้บริหารจึงได้เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ภาคเช้า) มีไฮไลต์สำคัญเปิดตัวพรรคพลังอย่างเป็นทางการและระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ปาฐกถาด้านเศรษฐกิจโดยอดีตขุนคลังคนดัง “ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช “ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ” กระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจโลกในปี 2022 กรณีภาวะคนว่างงานและหนี้สาธารณะท่วมหัว” ซึ่งท่านได้ตอบรับมาร่วมงานแล้ว ส่วน(ภาคบ่าย)มีไฮไลต์สำคัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 36 ท่าน รวมทั้งการแสดงโชว์วิสัยทัศน์ นโยบายพรรค และยุทธศาสตร์ทิศทางของพรรคของประธานยุทธศาสตร์พรรคว่า พรรคพลังมียุทธศาสตร์อย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร เพราะคำขวัญของพรรคที่ว่า “เท่าเทียม ทัวถึง ทันทิ” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะ พรรคพลัง หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน

ซึ่งแหล่งข่าวยังไม่เปิดเผยว่า ใครจะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นแม่ทัพใหญ่ชนศึก ยังอุบไว้เป็นความลับ หากเปิดตัวรับรองว่าถูกใจคอการเมืองแน่นอน ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรค แม่บ้านพรรคคนสำคัญ

มีการขับเคลื่อนระหว่างขุมกำลังอำนาจ ระหว่างขั้วอำนาจกลุ่มผู้มีอำนาจตัวจริงในพรรค และขั้วอำนาจกลุ่มนักการเมืองสายปักษ์ใต้ วัดกำลังกัน ทั้งสองกลุ่มอำนาจ หรือจะมีกลุ่มการเมืองขั้วที่สามภายในพรรค พลิกขั้วอำนาจใหม่ คว่า พุงปลาไปกิน คี๊กเลือกตั้งนี้ ห้ามกระพริบตา ใครจะคว่ำตำแหน่งเลขธิการพรรคคนใหม่ของพรรคพลัง ถือว่าเป็นแม่บ้านสำคัญในการขับเคลื่อนพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งสมัยหน้า ต้องติดตามดูว่า วันเลือกตั้งสมาชิกพรรคจะทะเลาะแค้นให้ใคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลัง ซึ่งจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นความลับ โดยพรรคพลังจะขออนุญาตยืมใช้เครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องติดตามว่า แผนยุทธศาสตร์พรรคในการสู้ศึกเลือกตั้ง จะวางหมากตัวเกมการเมืองอย่างไร และสมาชิกจะทะเลาะแค้นให้ใคร มานั่งตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 36 ท่านและประธานยุทธศาสตร์พรรคจะเป็นใคร ให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนติดตาม คอการเมืองลุ้นมันส์แน่นอน



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุทธศาสตร์พรรคพลังในการวางตัวโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นลักษณะการกระจายอำนาจไปยังระดับภูมิภาคต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ กล่าวคือ ประกอบไปด้วย รองหัวหน้าพรรคระดับภาค ประธานยุทธศาสตร์ภาค และสัดส่วนตัวแทนระดับภาค ภาคละ 3-5 ท่าน รวมทั้งสัดส่วน กลุ่มพลังสตรี กลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนพิการ กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาในรูปคณะกรรมการของพรรค เมื่อสอบถามว่า ใครนั่งประธานกลุ่มพลังสตรี แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประธานกลุ่มพลังสตรี จะนั่งสัดส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้านสตรี เพื่อเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำทางการเมืองให้แก่สตรี แต่ขออุบชื่อไว้ก่อน ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการประจำกระทรวงหนึ่ง มีประสบการณ์คณะทำงานทางการเมือง เมื่อสอบถามว่า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันประชุมใหญ่ จำนวนกี่ท่าน ได้รับคำยืนยันว่า จำนวน 800 ท่าน ตามกำหนดการเดิมทุกประการ แต่ต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะประชุมใช้วิธีสูตรไหน อย่างไร ในการเข้าร่วมประชุม และโหวตเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดในแนวทางสาธารณสุขด้วย

นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรคพลังภาคใต้ กล่าวว่า พรรคมีความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค และจะมอบสื่อพรรคชุดใหม่ ในงานวันปฐมฤกษ์เปิดตัวเป็นทางการให้แก่คณะกรรมการบริหารพรรคทุกท่าน ซึ่งพรรคพลังจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. 350 เขตเลือกตั้ง กำลังสรรหาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้แก่ 1.อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับชาติ หรือผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับท้องถิ่น อาทิ นายก อบจ.,สจ. 3.ผู้มี

ประสบการณ์ชีวิตและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน 4.วัยทำงานและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน หรือ 5.คนรุ่นใหม่ อายุ 25 ปีขึ้นไปและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน รวม 350 เขตเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจผู้ร่วมงานทางการเมืองและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับเขตเลือกตั้ง สำหรับท่านที่สนใจให้ประสานมาที่สายตรงที่เบอร์ 081-956-8555 (นายอุดมเกียรติ ปานมี)

นางสาวศิรินทรภรณ์ บุญจันทร์ รองโฆษกพรรคพลัง กล่าวว่่า วันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 การปาถกฐาทางเศรษฐกิจของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จะมีการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ หากพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ โปรดติดตามการประชาสัมพันธ์ของพรรคว่าให้ติดตามทางช่องทางใด สำหรับคนรุ่นใหม่ ได้สรรหาตัวแทนพรรคสัดส่วนคนรุ่นใหม่ เข้ามานั่งกรรมการบริหารพรรค เข้าร่วมทำงานให้กับพรรคเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/469557>

MATICHON ONLINE

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 16:03 น.

พรรคพลัง เคาะจัดประชุมใหญ่ 18 ก.ค. อุบชื่อหัวหน้าพรรค พร้อมเชิญ ‘อดีตขุนคลัง’ ปาฐกถาด้าน ศก.



พรรคพลัง เคาะจัดประชุมใหญ่ 18 ก.ค. อุบชื่อหัวหน้าพรรค พร้อมเชิญ ‘อดีตขุนคลัง’ ปาฐกถาด้านศก.

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลัง กำหนดนัดหมายประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก จำนวน 36 คน จากเดิมวันที่ 9 พฤษภาคม แต่จากสถานการณ์โควิดระลอก 3 ทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด เริ่มเบาบางลงและจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก คณะผู้บริหารจึงได้เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -16.30 น. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลต์สำคัญ เปิดตัวพรรคพลังอย่างเป็นทางการและการปาฐกถาทงด้านเศรษฐกิจโดยอดีตขุนคลังคนดังนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อ “กระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจโลกในปี 2022 กรณีภาวะคนว่างงานและหนี้สาธารณะท่วมหัว” ส่วนบุคคลที่จะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค ยังเป็นความลับ หากเปิดตัวรับรองว่าถูกใจการเมืองแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นความลับ โดยพรรคพลัง จะขออนุญาตยืมใช้เครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2763817

07 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:25 น.

'หน้อย' เขย่าเพื่อไทย! นำทัพไทยสร้างไทย ประกาศแต่โกโห่ส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 350 เขต



7 มิ.ย. 64 - น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากพรรคไทยสร้างไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้ เพื่อให้กิจกรรมของพรรคดำเนินไปได้ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. คณะกรรมการบริหารพรรค ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของพรรค มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการของพรรค เพื่อให้การดำเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน

นายโกคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ได้พูดคุยกันกับคุณหญิงสุภารัตน์ และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคว่า เราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ มีหลายเรื่องที่เราเตรียมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นจุดหมายสำคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรา คือความตั้งใจของเรา ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมามี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอำนาจนิยม ที่ทำให้ประชาชนถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง การใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน ทำให้ประชาชนตัวเล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง ทำทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อน รัฐไม่รับใช้พี่น้องประชาชน ไม่คำนึงว่าประชาชนจะทำมาหากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร จึงมีการพูดคุยกันว่า จะต้องมีการดำเนินการด้านต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ 2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง 3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่ 4. คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค 5. คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ พี่น้องประชาชนทุกคนกำลังทุกข์ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพี่น้องประชาชน

นายพงศกร อรรณนพพร สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า เมื่อได้รับการรับรองจาก กกต.และการทำการเมืองของพวกเราใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นได้เชิญ คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย มีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พี่น้องประชาชน มีความพร้อมในการส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเป็นประธานพรรค การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้ จะจัดตั้ง 2 สาขา ในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขา รวมเป็น 8 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ พรรคไทยสร้างไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤติ นำพาประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้อง เราจะนำพาพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/105575>

MATCHON ONLINE

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 17:33 น.

ไทยสร้างไทย ตั้ง ‘คุณหญิงหน่อย’ ประธานพรรค ลุยตั้ง 8 สาขา พร้อมสู้เลือกตั้ง 350 เขต



ไทยสร้างไทย ตั้ง ‘คุณหญิงหน่อย’ ประธานพรรค ลุยตั้ง 8 สาขา พร้อมสู้เลือกตั้ง 350 เขต

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากพรรคไทยสร้างไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้

“ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมของพรรคดำเนินไปได้ วันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุรรัตน์ เกษราพันธ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย โดยให้อำนาจหน้าที่ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของพรรค และมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินกิจการของพรรค เพื่อให้การดำเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน” น.ส.ธิดารัตน์ กล่าว

ด้าน นายโกศล พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค กล่าวว่า อยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า เราได้มีการพูดคุยกันกับคุณหญิง และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ว่าเราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ มีหลายเรื่องที่เราเตรียมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุดหมายสำคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรานี้คือความตั้งใจของพวกเรา

“ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอำนาจนิยม ที่ทำให้ประชาชนถูกละเลย และถูกทอดทิ้ง และการใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน “ทำให้ประชาชนตัวเล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง” ทำทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อน รัฐไม่รับใช้พี่น้องประชาชน ไม่คำนึงว่าประชาชนจะทำมาหากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร เราจึงมีการพูดคุยกันว่า จะต้องมีการปฏิรูปการดำเนินงานต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ 5 ด้านหลัก คือ

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ
2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง
3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่
4. คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค
5. คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ที่พี่น้องประชาชนทุกคนกำลังทุกข์ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพี่น้องประชาชน

ด้าน นายพงศกร อรรณพพร กล่าวว่า พวกเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ขณะนี้เราก่อตั้งมาได้ 2 เดือน เป็น 2 เดือนที่เราได้รับการรับรองจาก กกต.และการทำการเมืองของพวกเราใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นว่าได้เชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย เรามีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พี่น้องประชาชน เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต ณ วันนี้การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นขึ้นเป็นประธานพรรค

“วันนี้ต้องขออนุญาตเรียน พี่น้องประชาชน ว่า การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้เราจะจัดตั้ง 2 สาขา และในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครอบคลุมภาคทั่วประเทศ

พรรคไทยสร้างไทย จึง “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤติ นำพาประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้อง เราจะนำพาพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า” นายพงศกร กล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2764030

กรุงเทพฯธุรกิจ

7 มิถุนายน 2564

'ไทยสร้างไทย' มีมติตั้ง 'หญิงหน่อย' นั่งประธานพรรค พร้อมส่งเลือกตั้ง350เขต



ที่ประชุมกก.บห.ไทยสร้างไทย มีมติ แต่งตั้ง "สุดารัตน์" เป็นประธานพรรค มีอำนาจตั้งบุคคลมีความสามารถ ดำเนินกิจการพรรค "โกคิน" เผย เร่งแก้ปัญหาปชช. ชวนคนไทยร่วมสร้าง ส่งมอบประเทศที่ดีที่สุดให้ลูกหลาน "พงศกร" ลั่น พร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ครบ 350 เขต

ที่ทำกรพรรคไทยสร้างไทย นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากพรรคไทยสร้างได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมของพรรคดำเนินไปได้ วันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จึงมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของพรรค และมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินกิจการของพรรค เพื่อให้การดำเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน

ขณะที่นายโกคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค กล่าวว่า ตนอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเราได้มีการพูดคุยกันกับคุณหญิงสุดารัตน์ และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ว่าเราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ มีหลายเรื่องที่เราเตรียมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุดหมายสำคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรา คือความตั้งใจของพวกเรา

"ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอำนาจนิยมที่ทำให้ประชาชนถูกละเลย และถูกทอดทิ้ง และการใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน ทำให้ประชาชนตัวเล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง ทำทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อนรัฐไม่รับใช้พี่น้องประชาชน ไม่ค้ำประกันว่าประชาชนจะทำมาหากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร เราจึงมีการพูดคุยกันว่า จะต้องมึคณะกรรมการด้านต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ 5 ด้านหลัก คือ

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ
2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง
3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่
4. คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค
5. คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ที่พี่น้องประชาชนทุกคนกำลังทุกข์ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพี่น้องประชาชน" นายโกคิน กล่าว

ส่วนนาย นายพงศกร อรรณพพร แกนนำพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พวกเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ขณะนี้เราก่อตั้งมาได้ 2 เดือน เป็น 2 เดือนที่เราได้รับการรับรองจากกกต.และการทำการเมืองของพวกเรา ใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นว่าได้เชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย เรามีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พี่น้องประชาชน เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัคร ทั้ง 350 เขต ณ วันนี้การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นขึ้นเป็นประธานพรรค

"วันนี้ต้องขออนุญาตเรียน พี่น้องประชาชน ว่า การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้เราจะจัดตั้ง 2 สาขา และในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครอบคลุมภาคทั่วประเทศ พรรคไทยสร้างไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤติ นำพาประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้อง เราจะนำพาพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า" นายพงศกร กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942232>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.posttoday.com/politic/news/654912>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/578550>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/469589>

MATCHON ONLINE

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 10:07 น.

‘ณัฐพล’ ชี้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ ต้องส่งรายละเอียดมาให้ ศบค. ดูก่อน – ทำตามมาตรการ สธ.



‘ณัฐพล’ ชี้ พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ ต้องส่งรายละเอียดมาให้ศบค.ดูก่อน-ทำตามมาตรการสธ. ยกเปรียบ ประชุมสภาคนเยอะก็เปิดประชุมได้

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคการเมืองจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้หรือไม่ในช่วงสถานการณ์กำลังแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ต้องขอดูในรายละเอียดก่อน ส่วนพรรคการเมืองจะไปจัดประชุมต้องดูข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ด้วย ถ้าเป็นกรุงเทพฯก็ต้องดูกันละเอียด แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดหากสถานการณ์คลี่คลายก็สามารถทำได้ โดยจะต้องส่งรายละเอียดมาให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาก่อน สำหรับรายละเอียดที่ขอ ดู ก็จะมีเรื่องจำนวนคนที่ต้องดูด้วย ยกตัวอย่างเปิดประชุมสภาฯก็สามารถทำได้ ถ้ามีมาตรการป้องกันโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับได้

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานข่าวว่าพรรคพลังประชาชน (พปชร.) จะไปจัดประชุมวันที่ 20 มิถุนายนที่จังหวัดขอนแก่น จะมีการรวมตัวสมาชิกจำนวนมาก สามารถใช้มาตรการเหมือนทางสภาฯได้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้ม ก็สามารถทำได้ แต่ก็ต้องมีมาตรการเพราะคนที่ไปจากกรุงเทพฯก็อาจทำให้เกิดข้อกังวล จึงต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้

อ้างอิง : https://www.matchon.co.th/politics/news_2764746

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.09 น.

‘อนุชา’ ยังไม่เคยได้ยิน ‘บิ๊กป้อม’ พูดประชุมพรรค 20 มิ.ย.นี้ เปรยไม่มีเรื่องปรับพันเลขาฯ พปชร.



เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐเตรียมจัดประชุมใหญ่วันที่ 20 มิ.ย. ที่ จ.ขอนแก่นว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบ กก.บห.พรรคยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้

เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรคเมื่อมีข่าวออกมาเช่นนี้ทำไมถึงยังไม่ทราบ นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่มีการแจ้งเข้ามา ส่วนการประชุมพรรควันเดียวกันนี้จะมีการแจ้งในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ เพราะไม่เคยคุยกันก่อน และยังไม่เคยมีการพูดคุยกันเป็นการภายในอีกทั้งยังไม่เห็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.พูดว่าอะไร

เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค มองว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมที่จะจัดประชุมใหญ่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า “เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ก็ต้องไปว่ากัน และยังเป็นเรื่องส่วนตัวของผมยังไม่อยากไปแสดงความคิดเห็น ผมให้เกียรติทุกคนที่ทำงานในพรรคและให้เกียรติกับกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคที่ท่านต้องดูแลและปกครองพรรคดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องของส่วนรวม”

เมื่อถามย้ำว่า ที่บอกว่าเป็นประเด็นส่วนตัวหมายความว่า จะมีการปรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคตามที่มีข่าวออกมาใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ใช่ เพียงแต่เห็นว่า มีประเด็นนี้ในสื่อ ซึ่งตนยังไม่ทราบว่ามาจากไหนแต่ยืนยันอีกครั้งว่า ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เคยได้ยิน

เมื่อถามว่า จะมีการพูดคุยเรื่องนี้กับหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ก็ไม่เห็นท่านว่าอย่างไรและท่านก็ยังไม่ได้ว่าอะไรในเรื่องนี้ และหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เอ่ยให้คนในคณะรัฐมนตรีรับทราบจึงสรุปว่ายังไม่ประเด็น

เมื่อถามย้ำว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ยังมั่นใจในตำแหน่งเลขาธิการพรรคใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างที่ทุกคนรู้จักตนมาตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/578638>

7 มิ.ย. 2564 17:51

กล้ากางหลักฐาน ส.ส.พรรคใหญ่ รับลงทะเบียนผ่านไลน์ ส่อล็อกโควิดวัคซีนเข้าชายหาเสียง



“กัณฑ์ พงศ์ พรรคกล้า” เปิดหลักฐานเพิ่ม ส.ส. พรรคใหญ่ รับลงทะเบียนผ่าน Line ให้คนมาฉีดวัคซีนสถานีกกลาง บางซื่อ เข้าชายล็อกโควิดวัคซีนให้นักการเมืองหาเสียงหรือไม่ นายกฤษฎีกาพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแล้ว ขอตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

วันนี้ (7 มิ.ย.) ทพ.กัณฑ์ ดิษฐ์ยะ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม. คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคกล้า เปิดหลักฐานที่ส่งต่อผ่าน Line โดยข้อความอ้างว่า ประกาศจาก ส.ส.อุม ธนิกันต์ พรพงษาโรจน์ ให้ประชาชนเขตบางซื่อ-ดุสิต กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม โดยจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันวันเวลาฉีดวัคซีน โดยระบุสถานที่ชัดเจน คือ สถานีกกลาง บางซื่อ และเพิ่งปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา จึงตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำเช่นนี้ เข้าชายใช้อำนาจทางการเมือง ล็อกโควิดวัคซีนให้คนที่ลงทะเบียนกับตัวเอง ไขว้วัคซีนเป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองในพื้นที่หรือไม่

“ผมขออย่าเหมือนเดิมว่า โดยหลักการแล้ว เป็นเรื่องที่ดี หากทุกฝ่ายช่วยกันทำให้การกระจายวัคซีนมีประสิทธิภาพที่สุด แต่ต้องแยกแยะว่าจะใช้วัคซีนมาหาเสียง สร้างความนิยมทางการเมืองไม่ได้ เรื่องที่เกิดขึ้นมีการระบุสถานที่ฉีดวัคซีนชัดเจนว่าเป็นสถานีกกลางบางซื่อ เลยสงสัยว่ามีการล็อกโควิดวัคซีนให้นักการเมืองโดยเฉพาะหรือไม่ หากเป็นเรื่องจริง ก็น่าเห็นใจคนที่ลงทะเบียน ผ่านหมอพร้อม ไทยร่วมใจ และช่องทางต่างๆ ที่รัฐจัดขึ้น ที่ยังต้องนั่งลุ้นว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ เมื่อไหร่”

ทพ.กัณฑ์ กล่าวว่า ทราบว่า ท่านนายกรัฐมนตรียังคงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ช่วงสายวันนี้ ซึ่งตนเองก็ได้เห็นการจัดการฉีดวัคซีนของศูนย์ที่มีความเป็นระบบ มีการเว้นระยะห่าง แต่ก็ขอให้นายกฯ ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย รวมถึง ส.ส.ในพื้นที่ก็ควรออกมาแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/964000054960>

MATICHEON ONLINE

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 12:01 น.

กติกาคู่ค้อมอยู่



มติชนรายวันสำรวจความเห็นนักวิชาการหลายคน ในหัวข้อตรวจสอบสถานะรัฐบาล หลังพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 วาระที่ 1 (ผู้สนใจอ่านย้อนหลังได้ที่มติชนออนไลน์

https://www.matichon.co.th/politics/news_2759508) นายสุชุม นवलสกุล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สถานะของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีความมั่นคง การอภิปรายข่าแหละงบประมาณฯ เป็นเพียงการแสดงออกของพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเรียกร้องความสนใจให้หัวหน้ารัฐบาล การเมืองในวันนี้ยังนิ่ง นักการเมืองในพรรคร่วมเห็นตรงกันว่าไม่มีทางเลือก ไม่มีใครอยากให้ยุบสภา ต้องไปเดินหาเสียงในช่วงโควิด เพราะฉะนั้นจึงทนอยู่ในสถานะหวานอมขมกลืนบ้าง อยู่กันไปแบบนี้ เป็นประโยชน์มากกว่าดีกว่าไปเดินแรงเดินกาข้างนอกหรือต้องไปทำหน้าที่ในฝ่ายค้าน ดังนั้น การยกมือโหวตรับหลักการวาระแรกในการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องปกติ

การเมืองไทยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ นายสุชุมกล่าวว่า การเมืองไทยยังมีกติกาประหลาดควบคุมไว้ ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างไรคนกลุ่มเดิมก็จะกลับเข้ามาใช้อำนาจอีก ถ้าเป็นการเมืองในแบบปกติ ขณะนี้ขอเรียนว่ารัฐบาลคงอยู่ไม่ได้ ดังนั้น นักการเมืองที่อยู่เป็น หูไวตาไว ไม่สนใจเรื่องอื่น ก็ต้องการเกาะเกี่ยวอยู่กับนักการเมืองที่มีอำนาจ การเข้าไปทำหน้าที่คงไม่ได้ตั้งใจจะสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย แต่ต้องการเป็นรัฐมนตรีเพื่อแสดงฝีมือ เพราะฉะนั้น เมื่อจบการเลือกตั้งแล้วทุกคนย่อมรู้ดีว่าจะไปอยู่กับฝ่ายใดแล้วจะได้เป็นรัฐบาล

มีแนวโน้มว่า การเมืองไทยจะเดินไปในแนวทางที่นายสุชุมวิเคราะห์ เพราะนักการเมืองเองมองเพียงโอกาสที่จะได้ใช้อำนาจหรืองบประมาณ ไม่ว่าจะในฐานะของรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ขณะที่ประชาชนเองต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากปัญหาเศรษฐกิจและรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล การสร้างประชาธิปไตยกลายเป็นภาระของคนรุ่นใหม่ ปัญญาชนจนกว่าสังคมจะมองเห็นว่า การสร้างเศรษฐกิจ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นธรรม ต้องมีระบบการเมืองที่เป็นธรรม คือระบอบประชาธิปไตยรองรับ และประชาธิปไตยจะไม่เกิดขึ้นเอง ต้องเกิดจากการร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งนักการเมืองและประชาชน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2760931

7 มิถุนายน 2564 - 12:30 น.

กรุงเทพฯ ร้อน "อู๊ดด้า" ออนไลน์ เจอทีมหลานแม่



ขอกรงคึกคัก ปชป.ซิงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.คนแรก เจอทีม "หลานแม่"

ตามแคมเปญ “เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ” ของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าประชาธิปัตย์ เดินหน้าอย่างมีจังหวะก้าว ไม่ได้ประมาทต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน จุรินทร์ ซิงเปิดตัวอดีตประธานสภา กทม. ลงสนาม ส.ส.

เริ่มจาก ยุทธ ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ส.จันทบุรี 3 สมัย ที่ลาออกไปอยู่พลังประชารัฐ ก็กลับประชาธิปัตย์ “จุรินทร์” บอกว่า เปรียบเสมือนเลือดเก่าไหลกลับ และยังมีเลือดใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรค

วันที่ 5 มิ.ย.2564 หัวหน้าจุรินทร์ พร้อมด้วยองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ดูแล กรุงเทพฯ เดินทางไปที่วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ เพื่อเปิดตัว กิตพล เชิดชูกิจกุล เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขตสวนหลวง-ประเวศ แทนสามารถ มะลูลีม อดีต ส.ส.หลายสมัย ถือเป็นเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.คนแรกของพรรคในพื้นที่เมืองหลวง

จากนี้ไป พรรค ปชป.จะทยอยเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่เป็นคนรุ่นใหม่และรุ่นใหม่ของพรรค วันเดียวกัน นิด้าโพลล์ ได้เปิดเผยผลสำรวจหัวข้อประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 30.62 ยังไม่ตัดสินใจ ,อันดับ 2 ร้อยละ 23.84 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ,อันดับ 3 ร้อยละ 12.57 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ,อันดับ 4 ร้อยละ 10.59 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ส่วนสองพรรคการเมืองใหม่ อันดับ 5 ร้อยละ 5.33 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และอันดับ 9 ร้อยละ 1.75 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

สาเหตุที่ ปชป.ตกมาอยู่อันดับท้ายๆ เนื่องจากพรรคยังไม่ขยับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีข่าวลือว่าคนโน้น คนนี้ แต่ตัวจริงยังไม่โผล่

สายขอกรง

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร ปี 2564 เขต 20 สวนหลวง, ประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้) พลิกความคาดหมาย เมื่อ มณฑล โพธิ์คาย พรรคอนาคตใหม่ เอาชนะแชมป์เก่า สามารถ มะลูลีม พรรค ปชป. ขาดลอย (ปัจจุบัน มณฑล โพธิ์คาย ได้ย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย)

ก่อนการเลือกตั้งที่แล้ว มีข่าวว่า ค่าย ปชป. จะสูญเสียนักการเมืองท้องถิ่น ตระกูล “เชิดชูกิจกุล” คือ กิตพล และ ธนวัฒน์ ไปอยู่พรรคพลังประชาชน แต่สุดท้ายก็ยังอยู่ช่วยหาเสียงให้สามารถ มะลูลีม

กิตพล เชิดชูกิจกุล เป็น ส.ก.เขตประเวศ มาหลายสมัย และได้เป็นประธานสภา กทม. ชุดที่แล้ว ซึ่งตระกูลนี้ มีฐานเสียงแน่นหนา ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน ไม่ว่าชาวมุสลิมหรือชาวพุทธ

วันที่ “กัปตันอุ๊ตต้า” มาเปิดตัวกิตพล เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 20 สวนหลวง และประเวศ ก็มีอดีต ส.ส.โซนนี้ อย่างสามารถ มะลูลีม และนายยา เบญจศิริวรรณ มาให้กำลังใจ

หลานสาวแม่

แม่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในฐานะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ แต่ “แซนด์” ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ลูกสาวของเยาวเรศ ชินวัตร และหลานสาวทักษิณ ก็ยังทำงานในพื้นที่ ร่วมกับชินนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ,ปิยะวรรณ จระกา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตสวนหลวง ,ปริญญา จระกา ประธานโซนศรีนครินทร์ และธกร เลหาพงศ์ชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคไทยรักษาชาติ

ธกร เลหาพงศ์ชนะ เคยเป็นผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 20 (สวนหลวง ประเวศ) พรรคไทยรักษาชาติ แต่พรรคถูกยุบไปก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งตัวเขามีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้อีก เพราะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค

สำหรับ “เดียร์” ธกร เลหาพงศ์ชนะ เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล “เลหาพงศ์ชนะ” เคยเป็นบริหารระดับสูง บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย

เหนืออื่นใด “เดียร์” เป็นหลานชายของปรีชา เลหาพงศ์ชนะ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี และอดีตแกนนำกลุ่มวังพญานาค ที่เคยยิ่งใหญ่สมัยพรรคไทยรักไทย

“แซนด์” ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ลูกสาวเยาวเรศ ชินวัตรนั้น มีประสบการณ์ในฐานะทีมงานสื่อออนไลน์ของอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยทำงานร่วมกับ “เสี่ยวิม” คนสนิทเฮียแพ้ง

วันนี้ แซนด์เปรียบเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของเยาวเรศ และไม่พลาดที่จะช่วย “น้ำปู” ที่อยู่แดนไกล โดยการเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียล

แม้ว่าในทางกฎหมาย “แซนด์” จะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ แต่เธอก็สามารถเล่นบท “กองเชียร์” เหมือนนงยุทธ ตริยะไพรัช สมัยพรรคเพื่อชาติ

คนแถวประเวศ และสวนหลวง จึงเห็นแซนด์-ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ พาคุณแม่-เยาวเรศ ชินวัตร ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ร่วมกับ ธกร เลหาพงศ์ชนะ

แค่ไหมโรงการเมืองสนามเมืองกรุง ก็มีความครึกครื้น เมื่อค่าย ปชป. ขอลุยคู่วิกฤตศรัทธา จากการเลือกตั้งสมัยที่แล้ว

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/469519>

MATCHON ONLINE

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 13:12 น.

การเมือง เข้มข้น ‘ภูมิใจไทย’ ในบท ‘ราชสีห์’ ต่อ ‘งบประมาณ’



แม้จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 269 ต่อ 201 เสียงในวาระ 1 แต่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ยังไม่จบ

ยังต้องเข้าสู่ชั้น “กรรมาธิการ” เด่นชัดยิ่งว่า พรรคพลังประชารัฐพยายามจะใช้บริการจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ประธานเข้ากับ นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ ผ่านกระบวนการ “ตำแหน่ง” ใน “กรรมาธิการ” กระนั้น แม้กระทั่ง เขียวลาตินระดับ นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ ก็ต้องยอมรับว่า กระบวนการตีปี๊บของพรรคเพื่อไทย ประสานกับ พรรคก้าวไกล ก่อให้เกิด “ตำบลกระสุนตก” นั่นก็คือ งบ “กลาโหม” นี่คือนักธุรกิจที่ผูกพันไม่เพียงแต่กับพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย เท่านั้น หากน่าจะจับตาไปยัง “พรรคภูมิใจไทย”

ตลอด 3 วัน 3 คืน ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขุนพลจากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ได้ประสานพลัง นำ “งบกลาโหม” ขึ้น “ตั้งแท่น” อย่างอึกทึก ครึกโครม ลำพังการนำเข้า “รถถัง” จากจีนโดยกองทัพเรือที่ปรากฏเป็นภาพข่าวก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว การหมกเม็ดตรงโน้นตรงนี้ก็ไม่ได้หลุดพ้น ยิ่งเมื่อนำไปเทียบกับ “งบสาธารณสุข” ยิ่งชัดเจน เป็นความชัดเจนโดยอาศัยบริการจากขุนพลนักพูดแห่งพรรคภูมิใจไทยช่วยชี้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น ไม่ว่า นายชาติ ไทยเศรษฐ์ ไม่ว่า นายศุภชัย ใจสมุทร เชื่อได้เลยว่าการพิจารณาลงรายละเอียดต้องงบประมาณของกระทรวงกลาโหมทั้งพรรคเพื่อไทย ทั้งพรรคก้าวไกลจะเสนอผลงานยิ่งกว่านี้

ยืนยันสภาพ “ตำบลกระสุนตก” ในทางการเมือง จากนี้จึงเห็นอย่างเด่นชัดว่า แม้การเมืองจะต้องขึ้นต่อการตัดสินใจและลงมติด้วย “ปริมาณ” ของ ส.ส.ที่มีอยู่ในมือ แต่ก็มีใช้ว่าจะเดินไปอย่างไรราบรื่น ในเมื่อมีทั้งกระทรวงกลาโหม มีทั้งกระทรวงสาธารณสุข ในเมื่อความเป็นจริง ความโน้มเอียงของรัฐบาล ความโน้มเอียงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือความโน้มเอียงไปยัง “กลาโหม” แม้จะต้องทำสงครามกับ “โควิด” แต่ก็ยังยืนยันในเรื่องปืนใหญ่ รถถัง เรือดำน้ำ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงเครื่องมือในทางเวชภัณฑ์และโดยเฉพาะ “วัคซีน” ต่างหากที่ชี้ขาด ความน้อยเนื้อต่ำใจของ “หมอ” จึงมี “อานาภาพ” เมื่อได้มือชุดคีย์อย่างเป็นระบบจากพรรคเพื่อไทย ประสานกับวิถีวิทยาในการนำเสนอจากพรรคก้าวไกล และหนุนเสริมโดยพรรคภูมิใจไทย

ยอดดอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือเป้าหมาย

จึงไม่เพียงแต่บทบาทของกรรมการ จากพรรคพลังประชาชนเท่านั้นที่ถูกจ้องมอง หากแต่บทบาทของ กรรมการจากพรรคภูมิใจไทยก็สำคัญ ถ้ามว่าจะเล่นบทยอะไร เล่นบทยของ “ราชสีห์” ผู้มากด้วยความมองอาจ ห่วงหาอาทรกระทรวงสาธารณสุข หรือออกกองอชิงอย่างหมดยุคหมดยุคในแบบ “หนู” สังคมต้องการคำตอบจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2762514

7 มิถุนายน 2564 - 16:00 น.

ราก "รองๆ ตู๋" ค่ายถาวรฟาร์ม 40 ปี ปากน้ำโพ



40 ปี ตระกูล "นิโรจน์" ผูกขาดเทศบาลปากน้ำโพ จับตา "รองๆ ตู๋" จะรับไม้ต่อได้หรือไม่

หือหวาตามประสาโซเชียล ใครต่อใคร พากันแชร์ภาพ “หล่อทะเลแมสก์” ของ จตุรวิทย์ นิโรจน์ธรรฐ รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ หรือที่เรียกกันว่า “รองๆ ตู๋”

เบื้องต้น ทุกคนก็ทราบ ว่า “รองๆ ตู๋” เป็นลูกชาย จิตตเกษมณี นิโรจน์ธรรฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ กับสรินทร์ นิโรจน์ธรรฐ

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น หลายคนอาจเกิดไม่ทันความยิ่งใหญ่ของ “ถาวร นิโรจน์” ปู่ของจตุรวิทย์ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเดินรถสายเหนือในชื่อ “ถาวรฟาร์ม” และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนครสวรรค์

หนังสือพิมพ์หัวสีสมัยก่อน มักเรียก ถาวร นิโรจน์ ว่า “เจ้าพ่อรถทัวร์สายเหนือ” และแฟนบอลไทยในอดีต ก็ต้องรู้จักสโมสรฟุตบอลถาวรฟาร์ม แหล่งผลิตนักเตะระดับประเทศ

ทีมพัฒนาบ้านเมือง

60 กว่าปีที่แล้ว ถาวร นิโรจน์ ทำมาค้าขายอยู่ในตลาดปากน้ำโพ และมีกิจการเดินรถ สายตลาดปากน้ำโพ-ลาดยาว ทั้งรับส่งคน และขนส่งสินค้า จากนั้น ได้มาทำฟาร์มเลี้ยงไก่ “ถาวรฟาร์ม”

เมื่อถนนพหลโยธิน ได้รับการพัฒนาเป็นถนนลาดยาง ถาวรจึงเปิดบริษัทถาวรฟาร์ม ทำธุรกิจเดินรถสายเหนือสมัยนั้น มีแข่งกันอยู่ 2 รายคือ ถาวรฟาร์ม และทันจิตต์

ปี 2523 ถาวร รวมทีมการเมืองท้องถิ่นปากน้ำโพเป็น “กลุ่มพัฒนาบ้านเมือง” ลงสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครสวรรค์ โดยชนะยกทีมติดติดกัน 5 สมัย

สรุปว่า ถาวร นิโรจน์ เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครสวรรค์ 1 สมัย และนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ 5 สมัย

ปี 2547 ถาวรวางมือ ได้ส่งต่อให้ลูกชาย จิตตเกษมณี นิโรจน์ (เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลเป็น จิตตเกษมณี นิโรจน์ธรรฐ) เป็นนายกเทศมนตรีนครสวรรค์อีก 4 สมัย

จากปี 2523 จนถึงปี 2564 เทศบาลปากน้ำโพตกอยู่ใต้การบริหารของ “ถาวร” และ “จิตตเกษม” เป็นเวลา 41 ปี น่าจะได้มีการบันทึกว่า กลุ่มพัฒนาบ้านเมือง ครองอำนาจในเทศบาลนานที่สุดในประเทศไทย

ถาวร นิโรจน์ จากโลกนี้ไป เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2551 และได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2551 ณ เมรุวัดนครสวรรค์

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 จิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ ชนะคู่แข่งขาดลอย พร้อมนำลูกทีมพัฒนาบ้านเมือง ชนะยกทีม ทั้ง 4 เขต

วันนี้ จิตตเกษมณี ดึงลูกชาย จตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ มานั่งเก้าอี้รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ เขาจะส่งไม้ต่อให้ “รองฯตุ้” เหมือนตอนที่ถาวรวางมือหรือไม่? เป็นเรื่องที่ชาวนครสวรรค์จะตัดสินใจในอนาคต

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/469561>

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564

มนตรีรัก หนองผัก ‘ขยะแขยง’



มนตรีรัก หนองผัก ‘ขยะแขยง’

มนตรีรักหนองผักกะแยง ทางช่อง 3 กำลังเรตติ้งดี ส่วนมนตรีรักหนองผัก “ขยะแขยง” ก็กำลังฮือฮาในสภาผู้
กระจก เมื่อนายชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย “ผู้มากบารมีแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง” อภิปราย
งบประมาณปี 2565 ผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ โจมตีการจัดสรรงบประมาณ ที่ต้งบๆ กระทรวงสาธารณสุข
อย่างไม่เหมาะสม ทั้งที่กำลังแก้ปัญหาโรคระบาดของชาติ พร้อมกับโพล่งประโยคตัดพ้อ “หัวหน้า
ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเถอะ” แน่นนอน หัวหน้าก็จะเป็นใครอื่นไม่ได้ นอกจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล ส่วนเขานั้น
ก็ย่อมจะหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไม่ต้องสงสัย และหากตีความคำพูดของนายชาดาขณะนี้ คงจะมอง
เป็นอื่นใดไม่ได้ นอกจาก มंत्रीกำลังเสื่อมคลาย

เพราะอีกด้าน พล.อ.ประยุทธ์ก็ได้กล่าวในเชิงตัดพ้อในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนเช่นกัน
กรณีมี ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยรุมโจมตีการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ว่า
“ขอให้ช่วยๆ กัน ตรงไหนเกี่ยวข้องก็ให้ช่วยเร่งตอบ ปากก็ว่าโอเค แต่ปล่อยให้ลูกพรรคชดโครมๆ”
ต่างฝ่ายต่างตัดพ้อ ต่อว่า จากที่ “รัก” กลับกลายเป็น “ขยะแขยง” กันเสียแล้วหรือ

ตรงกันข้าม “หน้าฉาก” ดูเหมือนทั้งนายอนุทิน และทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จะพยายามแสดงออกถึงความรักความ
สามัคคีระหว่างกันอย่างไร้ปัญหา อย่างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 นอกสถานพยาบาล ที่ศูนย์การค้า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ว่า ไม่อยากให้ใครทะเลาะกันทั้งสิ้นไม่ว่าฝ่าย
ใดก็ตาม เราต้องไปด้วยกัน การทำสิ่งดีๆ เพื่อสิ่งดีๆ ถือเป็นกุศลต่อตนเอง ทำให้ประเทศชาติฟื้นตัวขึ้น พร้อมกับหันหน้า
ไปมองนายอนุทินที่ร่วมขบวน และยืนอยู่ข้างๆ พร้อมกล่าวว่า “ไม่มีปัญหาอะไรหรอก เข้าใจกันหมด ผมยืนยันต่อหน้า
นายอนุทินและเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ผมคุยกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
จะมีปัญหาที่เพราะมีคนยุแหยงตะแคงรื้ออยู่แถวนี้นั่นแหละ”

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายอนุทินกล่าวถึงกระแสกดดันพรรคภูมิใจไทยให้ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล
ว่า “ตัวผมเอง ผมอยากจะทำตัวออกจากรัฐบาล ก็ถอนเองไม่ได้ ผมก็ต้องประชุมพรรค หรือผมไม่อยากถอน ไม่ยอม
ไปไหน แต่ถ้าพรรคมีมติต้องถอน ผมก็ต้องถอน ทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกทุกอย่าง”

“แต่ไม่มีเหตุอะไรในตอนนี่ที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องถอนตัว ก็ทำงานกันมา 2 ปีแล้ว แล้วก็รับนโยบายซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี นายกฯ ก็รับในส่วนภาพรวมของประเทศ ถ้าว่ากันในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 นายกฯ แบ่งเบาช่วยกระทรวงสาธารณสุขไปได้เยอะเลย เอาไปมอบให้ กทม. เอาไปมอบให้จังหวัดแต่ละจังหวัด เอานโยบายต่างๆ ไปบริหารที่ ศบค. ขออย่างเดียว สธ.ต้องบริหารจัดการไปตาม ศบค.โดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไร... ผมไม่รู้สึกรู้ว่าไม่มีอำนาจตรงไหน ผมทำงานไม่เคยใช้อำนาจทำ ผมใช้ใจทำ”

อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางบทบาทที่นายอนุทินพยายาม “ประนีประนอม” ประโยชน์ในรัฐบาล โอภาปราศรัยอย่างชื่นบานทุกครั้งเมื่อยืนอยู่เรียงเคียงข้างกับ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีปัญหากรณี “วอล์กอิน” ถูกยกเลิก โดย “ออนไซต์” ตามการบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์เข้ามาแทนที่ ไม่คัดค้านเมื่อมีการผูกแอฟฟิเคชั่นใหม่ๆ ขึ้นมาลบบท “หมอพร้อม” แล้วยังพร้อมทำงานในตำแหน่ง “รัฐมนตรี” ไม่แปรเปลี่ยนแม้จะมีจำนวน ส.ส.มากกว่า 60 อยู่ในมือซึ่งสามารถว่ารัฐบาลลงได้ทุกเมื่อ ภาพของนายอนุทินจึงแน่นแฟ้นอย่างยิ่งกับรัฐบาล และเป็นมิตรอย่างยิ่งกับ “พี่ตุ๋” แต่กระนั้น ก็ไม่วายที่จะมีคำถาม โฉนดจึงมีประโยค “หัวหน้า ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเถอะ” ออกมาจากปากนายชาดา หรือภาพ “ภายใน” พรรคภูมิใจไทยเห็น แตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นผ่านบทบาทของนายอนุทิน

ซึ่งก็น่าเป็นเช่นนั้น เพราะอย่างนายชาดา มิได้สะท้อนความรู้สึกตรงไปตรงมา เฉพาะตอนพิจารณางบประมาณเท่านั้น หากแต่ พล.อ.ประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ย่อมจำได้ดี กรณีการพิจารณาวาระที่ 3 ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อนายชาดาที่จับขอบม็กลางที่ประชุม “ผมคงไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับพวกฉ้อฉล ศรีธนญชัย โกหก ปลิ้นปล้อน ไร้สาระสิ้นดี นี่คือสภาโจ๊ก” แล้วจากนั้นนายชาดาและ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคพากันเดินออกจากห้องประชุมสภาไป เพื่อแสดงความไม่พอใจที่พรรค พปชร.ใช้แท็กติกชิงลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนทำให้การแก้ไขดังกล่าว “ล่ม” อย่างไม่เป็นท่า

ทั้งที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้มีการแก้ไขในบางประเด็นที่รับได้ ไม่ใช่การมาหักกลางสภาอย่างที่ พปชร.ทำ นายชาดาอ้างสื่อความซ้ำผ่านทางเฟซบุ๊กไปถึง พปชร.และรัฐบาลว่า “คุณไม่ต้องมาพูดหรือลงโซเชียลว่าคนอย่างผมเล่นละคร คุณน่าจะเคยเล่น...ก่อนจะถึงวันนัดลงมติ ผมทราบดีว่าผลโหวตจะออกมาอัปพลิเคชันในสายตาของประชาชน ผมอัดอันตันใจจึงระเบิดคำพูดออกมาในขณะนั้น ไม่ได้นัดแนะเตรียมการกับผู้ใดทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้แต่ ส.ส.ต่างพรรคก็ยังเดินตามออกมา...ใครจริงใจ ใครตระบัดสัตย์ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองเมื่อถึงเวลาครับ”

สะท้อนให้เห็น “ปมขัดแย้ง” ผังลึกในรัฐบาลมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่ไม่ได้แสดงผ่านนายอนุทิน ในฐานะหัวหน้าพรรค หรือนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะเลขาธิการพรรค หากเล่นผ่าน “สงครามตัวแทน” อยู่ตลอดเวลา อย่างเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ใช้อำนาจพิเศษตั้ง ศบค. ตัดการมีส่วนร่วมของ “ภาคการเมือง” ออกไป ซึ่งกระทบกับนายอนุทินที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง เราก็ได้เห็นการปรากฏตัวขึ้นมาของนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวทันที โดยระบุข้อความที่อ้างว่านำมาจากสื่อมวลชน ว่า การใช้อำนาจพิเศษเป็นสิ่งที่นายกฯ ประยุทธ์ถนัดที่สุด จึงไม่แปลกที่มีการเลือกใช้อำนาจพิเศษในการจัดการกับ “โรคระบาด” ซึ่งโครงสร้างของ ศบค.ได้ตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมืองออก รวมถึงได้ตัดคณะรัฐมนตรีออกจากการทำงานใน ศบค.



ร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 9 มิ.ย. โดยไม่มีความตื่นตัวใดๆ มากนักในหมู่ประชาชน

เพราะสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายนี้จะผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนฯ รวมไปถึงวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง แม้ว่าเงินกู้ 5 แสนล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก เท่าๆ กับจำนวนเงินใช้หนี้โครงการจำนำข้าวที่ผู้นำรัฐบาลมักใช้เป็นเหตุผลอ้างมาตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร จนเกิดการโต้แย้งในมุมเศรษฐศาสตร์และการเมืองอย่างกว้างขวาง แต่หากมองจากการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาทที่ผ่านฉลุย แม้มีสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลออกมาอภิปรายไม่เห็นด้วย แต่สุดท้ายผลการลงมติรับร่างก็เป็นไปเพื่อรักษาอำนาจฝ่ายบริหารไว้

หากการประชุมร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทสัปดาห์นี้ มีส.ส.พรรครัฐบาลอภิปรายไม่เห็นด้วยอีก ประชาชนย่อมคาดหมายได้ทันทีว่า การลงคะแนนเห็นชอบจะเป็นเหมือนการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 กรณีนี้ไม่ได้สื่อว่าส.ส.ต้องรักษาวินัยของพรรค แต่กำลังทำให้ประชาชนสับสนว่า เหตุใดจึงพูดอย่างแต่โหดอีกอย่าง แม้ว่าส.ส.รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น หรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้เต็มที่ เหมือนกับส.ส.ฝ่ายค้าน แต่อย่างน้อยต้องเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างชัดเจนในประเด็นต่างๆ มีอิสระต่อการแสดงจุดยืนทางการเมืองมากกว่านี้

การทำหน้าที่ของส.ส.ที่อภิปรายอย่างแต่ลงคะแนนอีกอย่าง จึงเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับกระบวนการประชาธิปไตย ปกติแล้ว ส.ส.ควรต้องสะท้อนเสียงจากประชาชนที่สนับสนุนตนเองมา โดยเฉพาะเมื่อเป็นประเด็นการจัดแผนใช้เงินจำนวนมหาศาลทั้งที่มาจากภาษีประชาชน และเป็นภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับและชดใช้ต่อไปในอนาคต การลงคะแนนที่สวนทางเพื่อรักษาความอยู่รอดของพรรคในการร่วมรัฐบาล จึงดูไม่สง่างามทางการเมือง และน่าจะทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่าควรเข้าไปทำหน้าที่ในสภาอีกหรือไม่

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6438222



สัมพันธ์ การเมือง : สังคมสามารถ “ลบ” คำอภิปรายจากขุนพลนักพูดแห่งพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นคำพูดอันคมคายของ นายชาติดา ไทยเศรษฐ์ ไม่ว่าจะเป็คำพูดอันคมคายของ นายศุภชัย ใจสมุทร ตลอดจนของ นายภราดร ปริศนานันท์กุล ถึงอย่างไรก็ยังคงอยู่ใน “รายงาน” การประชุม

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจจะลืมแม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่อยากจะได้ยิน แต่เสียงจากการ อภิปรายก็จะยังดำรงคงอยู่อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของความสัมพันธ์ มีความพยายาม จะหยิบเอาจำนวน 60 กว่าเสียง ที่พรรคภูมิใจไทยลงคะแนน ความหมายก็คือ เท่ากับพรรคภูมิใจไทยยอมรับต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ความหมายก็หมายความว่าความว่ายอมรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่ากับ “คำอภิปราย” ได้หมดบทบาทลงไป

คำถามก็คือ ปัญหาที่พรรคภูมิใจไทยสะท้อนได้รับการสะสางแก้ไขหรือไม่ หากไม่ได้รับการแก้ไขทุกเนื้อถ้อย กระทบความก็ยังคงเป็นความจริงอยู่อย่างมั่นคง แม้แต่คนของพรรคภูมิใจไทยก็จะมีปัญหาค้างคาอยู่ ในความเป็นจริง สายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยได้เกิดรอย “ร้าว” แล้ว ที่มีการสรุปตั้งแต่ยุคโรมันมาแล้วว่า ก่อนพูดเรา เป็นเจ้าของคำพูด แต่ภายหลังจากเปล่งคำพูดออกไปแล้ว คำพูดนั้นแหละจะเป็น “เจ้านาย” เหนือเราซึ่งเป็นคนพูด ยัง เป็นความจริงอยู่สำหรับกรณีของพรรคภูมิใจไทย

เนื่องจากทุกคำพูดไม่ว่าจะจาก นายชาติดา ไทยเศรษฐ์ ไม่ว่าจะจาก นายศุภชัย ใจสมุทร ได้สะท้อนและยืนยัน ปัญหาระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตั้งแต่ “วอล์ก อิน” กระทั่ง “หมอพร้อม” ครบถ้วน การดำรงอยู่ร่วมกันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพรรคภูมิใจไทยจึงไม่เหมือนเดิม ยิ่งการเปิดเกมฉีด “วัคซีน” นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ออกมาอย่างไม่เป็นอย่างที่ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล คุยโวเอาไว้ รอย “ร้าว” ที่มีอยู่ก็จะยิ่งร้าว “ลึก”

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6440630

8 มิถุนายน 2564 00:10 น.

คิกออฟ "ฉีดวัคซีน" คิกออฟ "การเมือง" !



ตลอดทั้งวัน 7 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ปฏิบัติการคิกออฟฉีดวัคซีนทั่วประเทศ กลายเป็นเหตุการณ์ที่สามารถ "ชิงพื้นที่สื่อ" ให้กลับมาอยู่ในมือของ "ฝ่ายรัฐบาล" ทำเอาสื่อบางตัวของ "ฝ่ายค้าน" และฝ่ายต่อต้านทั้งในและนอกสภาฯ ดูจะเจียบเหงาลงไปถนัดใจ !

เช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ "ผอ.ศบค." เดินทางลงตรวจพื้นที่ ที่เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน เริ่มคิวแรกกันที่ การตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แล้วต่อกับ ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

แน่นอนว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เดินสายไปตรวจการฉีดวัคซีนเพียงลำพัง แต่งานนี้ยังคงวงรัฐมนตรี ชนิดที่เรียกว่า ยกคณะไปกันทั้งครม. ก็คงไม่ผิดนัก รวมทั้งยังมีภาพการตรวจงานเคียงข้างกับ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น คล้ายกับต้องการใช้ "ภาพ" เป็น "คำตอบ" เพื่อสยบทุกตรามการเมืองที่คุกรุ่นกันมาก่อนหน้านี้

บนกระแสข่าว ความขัดแย้งในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ กับ อนุทิน จนลุกลามเกิดเป็น "ศึกใน" ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ทำให้ลูกพรรคทั้งภูมิใจไทย กับพรรคพลังประชารัฐ ต่างออกมาเปิดวิวาทะรายวัน

ขณะเดียวกัน ยิ่งน่าสนใจว่า ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาล โดยเฉพาะทั้งพล.อ.ประยุทธ์ กับอนุทิน ต่างโดนมรสุม ด้วยกันทั้งคู่ เมื่อพรรคฝ่ายค้าน ทั้ง "เพื่อไทย-ก้าวไกล" รุมถล่มตั้งแต่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ด้วยประเด็นที่อ่อนไหว ว่า หากวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อไป "ไม่มาตามนัด" รัฐบาลจะอย่างไร จะยิ่งเป็นการสะท้อนความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารจัดการของพล.อ.ประยุทธ์ ด้วยหรือไม่ ?

แต่แล้ว กลับกลายเป็นว่า รัฐบาลเลือกที่จะใช้ "ความนิ่ง" เพื่อสยบ "ดราม่า" ทั้งในและนอกสภา จนทำให้ "กองเชียร์รัฐบาล" เริ่มหงุดหงิดหัวใจ การชี้แจงในสภา เมื่อวันที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 ก็ไม่ดูเด็ดอย่างที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้

ทว่าเมื่อล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ เลือกที่จะผลักดันให้ "การฉีควัคซีน" ที่ประกาศให้เป็น "วาระแห่งชาติ" ดำเนินการกันได้หลายจังหวัดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา แม้ในบางจังหวัด ยังเกิดปัญหาอยู่บ้าง มีการแจ้งเลื่อนการฉีควัคซีนก็ตาม

เป้าหมายของรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ที่ขับเคลื่อนเดินทางโดย "บึกป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ "ผู้จัดการรัฐบาล" เองที่ต้อง "โชว์ฝีมือ" การสร้างเอกภาพขึ้นภายในพรรคร่วมรัฐบาล ควบคู่ไปกับการเดินทางมุ่งไปที่ปัญหาใหญ่ คือการเร่งกระจายการฉีดให้ได้อย่างรวดเร็ว และมากที่สุด น่าจะเป็น "คำตอบ" จากฝ่ายบริหารอย่างบึกตู ที่นำมาใช้ "สยบ" การเมืองทั้ง "คนกันเอง" ไปจนถึง "ฝั่งตรงข้าม" ได้ในคราวเดียวกัน !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/250872>

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 09:50 น.

เพื่อไทย เปิดแผล งบราชการลับ ขี้ กล่องดวงใจ ‘ความมั่นคง’



เพื่อไทย เปิดแผล งบราชการลับ ขี้ กล่องดวงใจ ‘ความมั่นคง’

กรณี ‘งบราชการลับ’ ที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ออกมาเปิดกระถัง กลายเป็น ‘ประเด็น’ ในทางการเมือง ดำเนินไปเหมือนบทสรุปจาก ‘กระทรวงกลาโหม’ นั่นก็คือ เป็นสภาพที่ดำรงอยู่มาทุกร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ไม่ว่าจะ เป็นของกองทัพบก ไม่ว่าจะ เป็นของกองทัพอากาศ อย่าได้แปลกใจหากประธาน คณะกรรมการประสานงานสมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ จากพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ตื่นตื่น เพียงแต่นี้เป็นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 เท่านั้นเอง เป็น ‘งบราชการลับ’ ในสถานการณ์แห่งการแพร่ระบาดของโควิด ในสถานการณ์แห่งการพลิกเปลี่ยนใหญ่ ในทางการเมือง

เมื่อนางบประมาณ ‘กลาโหม’ ไปวางเรียงอยู่เคียงกับงบประมาณ ‘สาธารณสุข’ ก็เห็นความแตกต่าง เป็นความแตกต่างในยุค ‘หลัง’ สงครามเย็น ต้องยอมรับว่า ‘ภูมิทัศน์’ ทางด้าน ‘ความมั่นคง’ นับแต่ยุคหลังสงครามเย็น นับแต่ยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง นิยาม ‘ความมั่นคง’ ไม่เหมือนกับในยุคแห่ง “สงครามเย็น” อีกแล้ว ยิ่งกว่านั้น ยังต้องคำนึงถึงความมั่นคงจาก ‘โรคระบาด’ ตลอด 3 วัน 3 คืนในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้มีการเน้นให้เห็นถึงการรุกเข้ามาของภัยพิบัติอย่างใหม่ มิได้เป็นภัยจาก ‘คอมมิวนิสต์’ หากแต่เป็นภัยจากสถานการณ์การต่อสู้กับ ‘โรคระบาด’ มีความจำเป็นเป็นอย่างสูงในเรื่อง ‘วัคซีน’ มิได้เป็นปืน มิได้เป็นเครื่องบิน มิได้เป็นเรือดำน้ำ

หากฝ่ายรัฐบาลตั้งรับต่อการรุกเข้าไปยัง ‘งบราชการลับ’ อย่างไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และด้วยความไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณใน ‘ขั้นกรรมาธิการ’ จะร้อน เป็นความร้อนจากการรุกเข้าไปและขี้รายละเอียดยของ ‘งบราชการลับ’ ภายใต้สถานการณ์ใหม่ทางสังคมและการเมือง นี่ก็คืออีกแนวรบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2764685

กรุงเทพมหานคร

8 มิถุนายน 2564

"ซัชชาติ" เว้นระยะ (ไม่ห่าง) เพื่อไทย เร่งแถม ทิ้งห่าง "จักรทิพย์"



บรรดาผู้สมัคร ส.ก.-ส.ช.จากพรรคเพื่อไทย จะเป็นกองหนุนของซัชชาติในอนาคต เวลานี้ คะแนนนิยมระหว่าง "ซัชชาติ" กับ "จักรทิพย์" เปิดกันมา คู่คี่-สูสี แต่วัดกันตัวต่อตัวแล้ว "ซัชชาติ" ยังมีภาษีดีกว่าเล็กน้อย

กระแสข่าว เมื่อปลายเดือนเม.ย.ว่า "ซัชชาติ สิทธิพันธุ์" อดีต รมว.คมนาคม จะถอนตัวลงชิงเก้าอี้ "ผู้ว่าฯ กทม." และจะกลับไปทำงานกับพรรคเพื่อไทย เนื่องจาก "นายทุนบิ๊กเนม" เคาะข้อจับที่ "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. คงไม่จริงตามที่สื่อกัน แถมกระแสข่าวที่ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี ทาบตามให้ "ซัชชาติ" นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แทบปิดประตูตายไปได้เลย เพราะ "ทักษิณ" มีชื่อ "บิ๊กเนม" อยู่ในใจแล้ว ซึ่งการข่าววงในคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ "ซัชชาติ" แน่نون

ขณะที่ ซัชชาติ ถึงกับต้องออกมาปฏิเสธข่าวอย่างหนักแน่น พร้อมยืนยันว่ายังคงตั้งใจที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. เช่นเดิม เพราะเตรียมตัวมากกว่า 2 ปี โดยตัดสินใจรวมตัวกับบรรดานักวิชาการ นักธุรกิจ เพื่อมาลุยสนามนี้

ต้นเดือน ธ.ค.2562 ซัชชาติเปิดตัวลงสนาม กทม.ด้วยอีเวนท์ "ซัชชาติ ชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด" ที่ลานกิจกรรม ชุมชนโรงหมู คลองเตย พร้อมกับเปิดชื่อ "กลุ่มกรุงเทพที่ดีกว่าเดิม" Better Bangkok เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องรถติด ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นต้น

นับแต่นั้นมาซัชชาติก็เดินหน้าทำการบ้านลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางมาพัฒนากรุงเทพมหานคร และได้ข้อสรุปว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ โดยเว้นระยะห่างเพื่อไทย ไม่ให้ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้กระแสการเมืองระดับชาติมาโจมตี

การเตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ของซัชชาติที่หน้าฉากปราศจากพรรคการเมืองใดให้การสนับสนุน และทำกิจกรรมในนามกลุ่มกรุงเทพที่ดีกว่าเดิมทำให้ทุกอย่างก้าวของเขามีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะเป็นรู้กันว่า "คนเมืองหลวง" อยู่ในอาการเบื่อพรรคการเมือง ซัชชาติจึงประกาศรับอาสาสมัครในนาม "เพื่อนซัชชาติ" โดยแจ้งข่าวว่า "ผมเชื่อในพลังของพวกเราทุกคน ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถร่วมมือกันหาทางออกและลงมือทำเพื่อทำให้กรุงเทพฯ ของเรดีขึ้นได้ มาเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัคร "เพื่อนซัชชาติ" ที่จะช่วยกันทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน..."

ว่ากันตามจริง ฐานแฟนคลับของซัชชาติ เป็นฐานของคนรุ่นใหม่ ทุกกิจกรรมของซัชชาติที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน จะถูกโปรโมทผ่านทางโซเชียลมีเดียพุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย อยู่ที่ว่าเขาจะกำหนดอีเวนต์ในแต่ละครั้ง เจาะ

กลุ่มเป้าหมายในส่วนใด เหนืออื่นใด พรรคเพื่อไทยชัดเจนแล้วว่า ไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่เตรียมผู้สมัคร ส.ก. ไว้ครบทุกเขต และเริ่มการหาเสียงแล้ว จึงน่าจับตาดูว่า บรรดาผู้สมัคร ส.ก.-ส.ข.จากพรรคเพื่อไทย จะเป็นกองหนุนของซัชชาติในอนาคต

เวลานี้ คะแนนนิยมระหว่าง “ซัชชาติ” กับ “จักรทิพย์” เบียดกันมา คู่คี่-สูสี แต่วัดกันตัวต่อตัวแล้ว “ซัชชาติ” ยังมีภาษีดีกว่าเล็กน้อย ต้องจับตาดูว่าจะมีคู่แข่งหน้าใหม่เปิดตัวมาอีกหรือไม่ แต่จังหวะนี้ วิฤตติโควิทเป็นโอกาสที่ “ซัชชาติ” กำลังสะสมแต้ม เพื่อชิงห่าง “จักรทิพย์ ” ให้ได้มากที่สุด

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942311>

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564

E-DUANG : ปฏิมา เพื่อไทย ปรับ LOOK ความเป็นจริง ปลั่งประชารัฐ



การเคลื่อนไหวของ Tony Woodsome ก่อผลสะท้อนในทาง การเมืองอย่างเด่นชัด เหมือนกับจะสะท้อนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะสิ่งที่ Tony Woodsome นำเสนอนมาจากบทเรียน และความชัดเจนในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็น”นายกรัฐมนตรี”มาก่อน ทั้งยังเป็น “นายกรัฐมนตรี”ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในด้าน”การบริหาร” ทั้ง “ผลงาน” ในความทรงจำฝังอยู่ในใจของ”ประชาชน” ขณะเดียวกัน ในเมื่อ Tony Woodsome ดำรงอยู่ในจุดอันเคยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมาก่อน ผลสะท้อนที่แน่นอนเด่นชัดจึงย่อมตกแก่พรรคเพื่อไทยไปโดยอัตโนมัติ กระนั้น ผลสะท้อนก็ไม่ได้มีแต่กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้น หากแต่ยังตกกระทบไปยังพรรคการเมืองอื่นที่มีบทบาทอยู่ในขณะนี้อย่างพรรคพลังประชารัฐอย่างมีนัยสำคัญ ผลสะท้อนนี้แหละที่มากด้วยความละเอียดอ่อน

ความละเอียดอ่อนนี้สัมพันธ์กับรากฐานการเกิดขึ้นของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมองในด้านโครงสร้าง ไม่ว่าจะมองในด้านตัวบุคคลมีความใกล้เคียงยิ่งกับพรรคไทยรักไทย อย่างมองเพียงแต่ภาพของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อย่างมองเพียงภาพของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ละม้ายเหมือนกับเทียบเชิญต่อ นายเสนาะ เทียนทอง แท้จริงแล้วบทบาทของ นายเสนาะ เทียนทอง ในพรรคไทยรัก ไทยก็เหมือนกับบทบาทของ นายเสนาะ เทียนทอง เมื่อออกจากพรรคชาติไทยเข้าไปอยู่ในพรรคความหวังใหม่ นี่ก็อีกรอบเดียวกับที่กำลังเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐ คำถามก็คือ พรรคเพื่อไทยและ Tony Woodsome จะทำอย่างไรจึงจะสร้างจุดต่างจากพรรคพลังประชารัฐได้

หากพรรคพลังประชารัฐมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคเพื่อไทยก็มี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล มี ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง กระนั้นหรือ ตรงนี้เองที่ Tony Woodsome จำเป็นต้องใช้ บริการทางการเมืองผ่านกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย อย่างเป็นทางการ เป็นพิเศษ เพื่อสร้าง”ปฏิมา”ใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทยก่อน” การเลือกตั้ง”

อ้างอิง : https://www.matchonweekly.com/e-daung/article_432625